

THƯ BÁO

Ngày 8 Tháng 2, 2024
Thông tin - HÀNG NĂM



Office of the School System medical
Officer
MONTGOMERY COUNTY PUBLIC
SCHOOLS
Rockville, Maryland

GỬI ĐẾN: Tất Cả Hiệu Trưởng

TỪ: Patricia Kapunan, MD MPH

VẤN ĐỀ: Năm Tài chính 2023–2024 Bệnh Chấy (CHẤY trên Đầu)—Chính sách Được Cập nhật

Tóm Tắt

Văn phòng Nhân viên Y tế Hệ thống Trường học chia sẻ hướng dẫn cập nhật về chấy trên đầu.

Bối Cảnh

Hướng dẫn cập nhật về chấy dành cho các trường học do Bộ Y tế Maryland ban hành vào Tháng 8, 2023 phản ánh các biện pháp thực hành mới nhất được đề nghị bởi *Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ* (Các biện pháp kiểm soát trong trường học) và Hiệp hội y tá trường học quốc gia. Những thay đổi chính liên quan đến chính sách không được đến trường và “no-nit”. Học sinh được xác định bị nhiễm chấy có thể ở lại trường cho đến cuối ngày học và trở lại trường sau lần điều trị đầu tiên. Lý do đằng sau những *những thay đổi* này được liệt kê bên dưới.

- Trứng chấy cách da đầu quá ¼ inch thường không thể sống được và rất khó nở thành chấy rận bò, hoặc trên thực tế có thể là những cái vỏ rỗng, còn được gọi là “vỏ bọc”.
- Trứng chấy bám chặt vào sợi tóc và rất khó có thể truyền sang người khác một cách thành công.
- Sự khó khăn của việc vắng mặt không cần thiết cho học sinh, gia đình và cộng đồng vượt xa những rủi ro liên quan đến chấy.
- Vào thời gian sự lây nhiễm gây ngứa và phát hiện, học sinh đó có thể đã lây nhiễm trong 4-6 tuần. Do thời gian lây nhiễm và nguy cơ lây truyền thấp hơn so với nhận thức thông thường, việc cho phép học sinh ở lại đến cuối ngày học sẽ giảm thiểu sự kỳ thị, bảo vệ sự riêng tư và giảm sự khó khăn quá mức cho gia đình.

Các gia đình có thể tự nguyện đón học sinh sớm để điều trị. Các nhóm trường có thể tùy ý đề nghị việc kiểm soát và điều trị khẩn cấp cho những học sinh bị nhiễm nặng hay có các triệu chứng cản trở việc học tập. Học sinh bị nhiễm kinh niên hay tái phát có thể cần được nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế thăm định hoặc điều trị theo toa hay các hỗ trợ khác để tiếp tục với điều trị và phòng ngừa.

Hành động Cần thiết

- Xem lại *Quy trình Điều trị Chấy (Chấy trên Đầu) đã cập nhật*
- *Năm học 2023-2024 Pediculosis (Chấy trên Đầu) Cập nhật Chính sách* Thư mục Google cũng bao gồm các mẫu thư và tài liệu giáo dục.

Nếu quý vị có bất cứ câu hỏi nào liên quan đến các tình thế duy nhất hay cần thêm chi tiết rõ ràng về chính sách này, yêu cầu đừng ngại liên lạc với Office of the School System Medical Officer tại SSMO@MCPSMD.ORG.

Được sự chấp thuận của:

Betty J. Collins

Dr. Betty J. Collins, Acting Deputy Superintendent

2/5/2024

Ngày